



*Mỗi bệnh nhân mất bình quân 30 phút cho việc xếp hàng, chờ đợi thanh toán bằng tiền mặt (Ảnh: MT).*

Theo yêu cầu của Chính phủ, hiện nay, 100% bệnh viện phải chấp hành vì các ngân hàng, trung gian thanh toán thu viện phí không tiền mặt.

Các giải pháp thanh toán ưu tiên gồm thanh toán trên thiết bị di động, thanh toán qua thiết bị cầm tay.

Hiện nay, sau một thời gian ứng dụng các hình thức thanh toán không tiền mặt như thông qua máy POS (máy thiết bị cầm tay), chuyển khoản, thanh toán bệnh viện, chuyển khoản ngân hàng qua internet, thiết bị di động, thậm chí thanh toán tại các cửa hàng tiện lợi... tổng giá trị thanh toán viện phí không tiền mặt chiếm hơn 35%, Bệnh viện Y học TP. HCM cho biết trong thông cáo phát đi ngày 10.10.2019. Thông cáo cũng cho biết mỗi ngày bệnh viện đón khoảng 8.500 lượt bệnh nhân khám, chữa bệnh.

Nếu tính bình quân mỗi bệnh nhân có chi phí tối thiểu 200.000 đồng, mỗi ngày bộ phận hành chính bệnh viện vận hành ghi hoá đơn và kiểm soát ít nhất 1 triệu đồng tiền mặt (sau khi trừ số lượng bệnh nhân thanh toán không tiền mặt).

Ưng khách 8.500 tỷ mỗi ngày từ Ngân hàng Việt Nam và các ngân hàng khác ở TP. HCM và một số ngân hàng khác không kể từ các ngân hàng trên toàn quốc, đang mở ra cơ hội lớn vì các ngân hàng thanh toán không tín dụng, cơ bản là ví điện tử.

Ngân hàng và lựa chọn MoMo làm hình thức thanh toán qua ví điện tử ưu tiên tiếp theo. Các ngân hàng ví điện tử MoMo, ngân hàng nhân có thể lựa chọn phần thanh toán hoá đơn của Ngân hàng Việt Nam TP. HCM, nhập mã hoá đơn và thanh toán tiền phí chỉ trong vòng vài giây.

Trong tương lai, ngân hàng sẽ lựa chọn thêm các tác nhân khác nhằm đa dạng hoá kênh thanh toán, giúp ngân hàng dễ dàng tiếp cận hơn vì các hình thức thanh toán không tín dụng, TS. Thái Hoài Nam, Phó giám đốc ngân hàng cho biết.

Việc thanh toán bằng tín dụng hay không tín dụng là lựa chọn của mỗi ngân hàng. Tuy nhiên, đa dạng hoá các hình thức thanh toán không tín dụng giúp ngân hàng có nhiều lựa chọn hơn tiếp cận.

Yêu cầu là một trong những ngành dịch vụ công cộng Thành phố Chính phủ yêu cầu khuyến khích thanh toán không tín dụng, theo quyết định 241/Q-ĐTTG năm 2018. Các ngành còn lại bao gồm: thu, in, nước và các phí.

LINH ANH

*(Theo: Báo điện tử Nhà Quản lý – Ngày đưa tin: 13/10/2019)*